



## โครงการการระงับเหตุอัคคีภัยในอาคาร และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2567



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการการระงับเหตุอัคคีภัยในอาคารและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Green Office โดยได้รับเกียรติจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นทีมวิทยากรสาธิตทั้งภาพทฤษฎี และปฏิบัติ

### โดยภาคทฤษฎีอบรมเกี่ยวกับ

ทฤษฎีการเกิดไฟ, การแบ่งประเภทของเพลิงและวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ  
ทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง (ถังดับเพลิง, การดับน้ำมัน-ก๊าซ การทำ CPR)  
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ชี้แจงและซักซ้อมผู้เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง

### ภาคปฏิบัติ

การยกเคลื่อนย้ายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)  
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

## พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567



ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ ดร. สุริษา เขมขชาย และอาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมแนะนำการเข้าใช้บริการ และแนะนำบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567





## ตรวจติดตามการดำเนินงานและประเมินผลตามโครงการบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินโครงการตรวจติดตามการดำเนินงานและประเมินผลตามโครงการบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี และห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567



## การอบรมทักษะดิจิทัล Generative AI ปรับตัวอย่างไรเพื่อการอยู่รอด

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมทักษะดิจิทัล Generative AI ปรับตัวอย่างไรเพื่อการอยู่รอด ในรูปแบบการอบรมแบบ Online และ Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะทางดิจิทัล

โดยมี ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อ.ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณธงไชย ไสวงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณนฤมล สุขเกษม บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567



## กิจกรรมค่ายเทคโนโลยี ICT และสื่อสารโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม

ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชนุชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.สจิวรรณ ปราชญ์ศรี อาจารย์ศุภขวัญ งามยิ่ง อาจารย์สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายนิวัตชัย พางาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในกิจกรรมค่ายเทคโนโลยี ICT และการสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) ต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ พัฒนาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร